

## รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของทรพย์สิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 – 15 มี.ค. 2566)

### การฝึกอบรม/พัฒนา

กองทรัพย์สิน มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมทั้งภายในภายนอกมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมาพัฒนางานประจำ และรายงานผลการเข้าร่วมอบรมในระบบ HR ของกองการเจ้าหน้าที่ โดยมีบุคลากรที่เข้ารับการอบรม/พัฒนาของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 15 มีนาคม 2566 ดังนี้

### ตารางที่ รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม/พัฒนาของบุคลากรกองทรัพย์สิน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	หลักสูตร	งบประมาณที่ใช้	วันที่	สถานที่
1	นางกฤษณา แสงณีวงศ์	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	ห้องประชุมบรรณรัตน์ประสิทธิ์
2	นางสาวมนธิรา กันธะคำ	พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการปฏิบัติงานผ่านระบบ e-Budget เพื่อบริหารจัดการโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา	-	24-27 พ.ย. 2565	จังหวัดชลบุรี
		โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเงินและบัญชี	1,930 บาท	24-26 ก.พ. 2566	อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
		แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	ผ่านระบบ Microsoft Teams

3	นางสาวศุภมาส ด้านพิทักษ์กุล	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
4	นางสาวปิยะธิดา ปิ่นประภาวิวัฒนา	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
5	นางสาววรารภรณ์ ผลดี	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
6	นางสาววัลย์ภรณ์ ธรรมสอน	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
7	นางสาวเอมอร งามใจ	เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร	2,300 บาท	14-16 ธ.ค. 2565	จังหวัดชลบุรี
		ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	28 ก.พ. 2566	ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์

		แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
8	นายเอนก จักปวง	งานศาสนาพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566	-	10 มีนาคม 2566	ห้องประชุมเมืองพะเยา
		แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
9	นายวัชรพงษ์ กุลดา	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์
10	นางสาวจุฑาภรณ์ กาวี	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สินผ่านโปรเจคเตอร์

11	นางสาวกนกกาญจน์ พรหมจันทร์	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์
12	นางวาสนา คำปา	งานศาสนาพิธี รัฐพิธี และพิธีต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566	-	10 มีนาคม 2566	ห้องประชุมเมืองพะเยา
		แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์
13	นางสาวอัครฉัตรนิชา ภูมิจิระพัฒน์	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์
14	นายอนุสิทธิ์ สุรินวงศ์	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์

15	นายชัยนาท โฉมสันเทียะ	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์
16	นางแสงดาว พูแสง	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์
17	นางสาวรุ่งนภา กอสูงเนิน	แนวทางการดำเนินการตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของมหาวิทยาลัยพะเยา และส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา	-	13 มี.ค. 2566	กองทรัพย์สิน ผ่าน โปรเจคเตอร์